
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

วันอังคารที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. นายพงษ์ศักดิ์  อภิสวัสดิ์สุนทร  ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 
2. นายประเสริฐ  ค าลือ   รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 
3. นายสัจจา  นวลลม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑ 

   4. นายอดุลย์  อภิพรรัตน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
   5. นายชาญชัย  จิราวัฒนาการ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

6. นายวันชัย  ปรีชาสถาพรกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  
7. นายไพโรจน์  เมธีกิตติคุณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 

   8. นายฐากร  เดชพัฒนกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
9. นางสาวศุภรัตน ์ จะพือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  

   10. นายธงชัย  วิบูลจิตเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  
11. นายอาผ่า  อาจอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   12. นายรัชพล  วิเศษเพ่ิมพร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
13. นายมานะ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

   14. นายสุเทพ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
15. นายอาจา  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   16. นายธนภูม ิ  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
   17. นายชัยมงคล อภิสิริพัฒนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๔ 
   18. นายอดิศร  อินทร์บุญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๕ 
   19. นายด ี  แสงสว่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
   20. นางสาวอนุธิดา วรุณพรฐิตามร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
   21. นางมาริสา  ไอ่แสน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

22. นางสาวฐิติรัตน ์ บุญชัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
23. นางสาวจามจุร ี ศรีใส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
24. นายสมคิด  เจริญดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๘ 

   25. นายอาตือ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
   26. นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต  เลขานุการสภาฯ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายฉลอง  แสงยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๘ 

   2.นายสุรชัย  สุขนภาสวัสดิ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๕ 
3.นายอาผ่า  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
4.นายอนุชิต  ลิจาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๙ 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวีรชิต  วรัญชิตกูล  นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 

2. นายวิทยา  วิเศษเจริญธรรม  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
3. นายนพพล  พิมลสกุลรักษา  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
4. นายสุภาพ  ตาสามดี   เลขานุการนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
5. นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. 

   6. นางสาวปาณิสรา ขัดค ากอง  หัวหน้าส านักปลัด 
   7. นางสาวกมลวรรณ วังมณี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
   8. นายอุทัย  ทะวะดี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   9. นายอรรถวุฒิ  แผ่นทอง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
   10. นายธิติพงษ ์ กุสาปัน   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

11. นางสาวจิฬัฎฐ ์ จาค าคง   นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ 
12. จ.อ.ปฏิพล  อะโนละ   ท้องถิ่นอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ตามเวลาที่ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2563 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ไดต้รวจสอบ
ผู้ลงชื่อแล้วครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
แม่ฟ้าหลวง เข้าห้องประชุมและเชิญ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   

ประธานสภาฯ 1.1 ขอขอบคุณ ส.อบต. ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมฯ ต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม 2563       
ที่ผ่านมาครับ 

 1.2 ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ          
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง  เพ่ือรับฟังปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และสอบถามความร่วมมือของหน่วยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่ และฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ผมเพ่ือติดต่อประสานงานได้โดยตรง และ
แจ้งว่าหากมีงบประมาณเพียงพอ จะจัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการควบคุม
ไฟป่า ณ หน่วยควบคุมไฟป่าดอยอินทรีย์ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 1.3 เรื่องการลักลอบตัดไม้ไผ่ในพ้ืนที่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าส่งไปแถบชายทะเลยังไม่
ทราบความชัดเจน แต่มีรูปภาพ หากท่านใดมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้สามารถแจ้งมายังผม
ได้ครับ เพราะในพ้ืนที่ชาวบ้านปลูกและขายเอง และมีการบริหารจัดการเองรวมถึง
น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ไม่ใช่ให้คนนอกพ้ืนที่มาหาประโยชน์ในพื้นท่ีครับ 

 

/1.4 งานสีสันดอยตุง… 
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 1.4 งานสีสันดอยตุง ปีนี้ยังมีการจัดงาน เว้นแต่รัฐบาลจะให้งดการจัดเนื่องจากการ
ระบาดของโรคโควิดฯ ซึ่งหากมีการจัดงานก็จะด าเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับร้านค้าที่ จะเข้าร่วมก็มีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ           
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานจะมีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 
จ านวน 27 วัน  

 1.5 เรื่องการพิจารณาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติตั้งพ้ืน หากมีการจัดซื้อ
เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติตั้งพ้ืน จะท าให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ สามารถ
ท างานอ่ืนได้ และอบต. มีการจัดประชุมบ่อยครั้ง รวมถึงหน่วยงานภายนอกขอใช้
สถานที่ในการจัดประชุม หากไม่กระทบสถานะการเงินการคลังก็ควรจัดซื้อเพ่ือการ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ 

 1.6 โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าชุมชน ข้าราชการ  และพนักงานจ้างฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564               
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หากไม่มีธุระส าคัญอะไรขอให้เข้าร่วมทุกคน
ครับ และขอให้ท่านเชิญผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมเพ่ือจะได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจาก
การตรวจสอบผู้ ใหญ่บ้านที่ยังไม่ เคยไปศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะ           
ณ บ้านเมืองรวง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที ่14 และหมูท่ี ่19 

 - ควรมีการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ให้กับหมู่บ้าน
สายใน และเชิญหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ซึ่งหลายหน่วยงานที่มีการสับเปลี่ยนหัวหน้า
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม 

 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ อบต. จัดท าไว้ตามจุดทิ้งขยะแต่ละจุดได้รับ
เสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าเข้าใจยาก ควรจะมีการปรับเปลี่ยน และได้รับข้อเสนอแนะ
ว่าการประชาสัมพันธ์การเก็บขยะแบบเดิม ที่แจ้งวันไหนเก็บขยะประเภทใด ชาวบ้านจะ
จดจ าและน าไปสี่อสารกับคนในครอบครัว รวมทั้งปฏิบัติได้ง่าย 

 - การประชุมในหมู่บ้าน โดยเฉพาะวันที่ อบต. ไปให้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
ควรจะมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม เพราะหากผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง ก็จะมีมาตรการในการด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ 

ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบ
วาระต่อไป เนื่องจากมีภารกิจส าคัญเร่งด่วนครับ 

ที่ประชุมฯ       รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานการประชุม ซึ่งได้แจกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ฟ้าหลวง ขอให้ที่ประชุมตรวจพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2563 และขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  

เลขานุการสภาฯ  ได้ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงสมัยสามัญ             
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563   สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข
เพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม ่

ที่ประชุมฯ ไม่มี 

ประธานที่ประชุมฯ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุมฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2563  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ 
สมัยที่  3  ครั้ งที่  2 /๒๕63 เมื่ อวันที่  14  สิ งหาคม 2563 จ านวน  23 คน                  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

-  ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานที่ประชุมฯ 5.1 พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต. รายละเอียดผมขอมอบหมาย วิทยา วิเศษเจริญธรรม รอง นายก อบต. เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

วิทยา วิเศษเจริญธรรม  สาเหตุที่ต้องด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ  
รอง นายก อบต. ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากได้รับการร้องขอจากประชาชนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งหากไม่ด าเนินการแก้ไข
อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะขออนุมัติสภาฯ ในการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ มีดังนี้ 

 

/1. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน… 
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 1. โครงการก่อสร้างป้ายชื่ อห มู่บ้ าน  บ้านลาหู่ป่ ากล้วย หมู่  6 ปริมาณงาน                 
กว้าง 0.80 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 5.27 ม. หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2.40 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวงก าหนด งบประมาณ 272,400 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักภายในหมู่บ้าน บ้านลาบา หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 ม. ยาว 5.00ม. สูง 3.00 ม. หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร  

 ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวงก าหนด งบประมาณ 181,100 บาท 
 3. โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้านห้วยปูใหม่ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 

กว้ า ง 8.00 เมตร  ยาว  12.00 เมตร พ้ื นที่ ไม่ น้ อยกว่ า  96.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 497,600 บาท 

 4. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ถัง บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที ่11 
 ปริมาณงาน ถังที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร ถังที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร งบประมาณ  492,000 บาท 

 5. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักภายในสุสานพร้อมห้องสุขา บ้านป่าซางนาเงิน          
หมู่ที่ 12ปริมาณงาน ศาลาที่พัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ห้องสุขา กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00  
เมตร  สูง - เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร งบประมาณ 368,500 
บาท 

 6. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักในสุสาน บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30.00  
ตารางเมตรงบประมาณ 213,600 บาท 

 7. โครงการก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่ายางมูเซอ         
หมู่ที่ 16ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร (ไม่รวมคาน) ยาว 360.00 เมตร หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร งบประมาณ 492,800 บาท 

 8. โครงการต่อเติมอาคาร SML พร้อมห้องสุขา บ้ านห้วยน้ าขุ่น  ห มู่ที่  17             
ปริมาณงาน ต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 94.00 ตารางเมตร ห้องสุขา กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.50  เมตร สูง - เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร งบประมาณ 437,100 บาท 

 9. โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพัง บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ที ่18 
 ปริมาณงาน พนัง คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร 

หนา 0.30 เมตร งบประมาณ 455,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,410,100 
บาท 

ประธานที่ประชุมฯ การใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ ส.อบต.ท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรืออภิปรายใน
ประเด็นใดขอเชิญครับ หากไม่มีส.อบต.ท่านใดเสนอแนะ หรืออภิปราย ขอมติที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมครับ 

 
/1. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน… 
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 1. โครงการก่อสร้างป้ ายชื่ อหมู่ บ้ าน  บ้ านลาหู่ ป่ ากล้ วย  หมู่  6  ปริมาณ งาน                 
กว้าง 0.80 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 5.27 ม. หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2.40 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวงก าหนด งบประมาณ 272 ,400 บาท ขอมติ            
ที่ประชุมฯ ครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านลาหู่ป่ากล้วย         
หมู่ 6 งบประมาณ 272,400 บาท จ านวน 23 คน งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน       
ที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 2. โครงการก่อสร้างศาลาที่ พักภายในหมู่บ้าน  บ้านลาบา หมู่ที่  8 ปริมาณงาน                
กว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00ม. สูง 3 .00 ม. หรือรวมพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  20.00              
ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวงก าหนด งบประมาณ 181,100 บาท  
ขอมติที่ประชุมฯ ครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างศาลาที่พักภายในหมู่บ้าน บ้านลาบา 
หมู่ที ่8  งบประมาณ 181,100 บาท จ านวน 23 คน  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน
ที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 3. โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้านห้วยปูใหม่  หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 497,600 บาท ขอมติที่ประชุมฯ ครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้านห้วยปู
ใหม่ หมู่ที่ 11  งบประมาณ 497,600 บาท จ านวน 23 คน  งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 4. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ถัง บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที ่11 
 ปริมาณงาน ถังที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร ถังที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร งบประมาณ  492,000 บาท      
ขอมติที่ประชุมฯ ครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ถัง 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 งบประมาณ 492,000  บาท จ านวน 23 คน  งดออกเสียง 
๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 5. โครงการก่อสร้างศาลาที่ พักภายในสุสานพร้อมห้องสุขา  บ้านป่าซางนาเงิน          
หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ศาลาที่พัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ห้องสุขา กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00  
เมตร  สูง - เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร งบประมาณ 368,500 
บาท ขอมติที่ประชุมฯ ครับ 

/มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม... 
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ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างศาลาที่พักภายในสุสานพร้อมห้องสุขา 

บ้านป่าซางนาเงิน  หมู่ที่ 12 งบประมาณ 368,500  บาท จ านวน 23 คน  งดออก
เสียง ๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 6. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักในสุสาน บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30.00  ตารางเมตร
งบประมาณ 213,600 บาท 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างศาลาที่ พักในสุสาน บ้านแม่เปิน             
หมู่ที่  13  งบประมาณ 213 ,600 บาท จ านวน 23 คน  งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 7. โครงการก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านป่ายางมูเซอ หมู่ที่ 16
ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร (ไม่รวมคาน) ยาว 360.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร งบประมาณ 492,800 บาท 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพ้ืนที่การเกษตร        
บ้ านป่ ายางมู เซอ  หมู่ที่  16  งบประมาณ  492 ,800 บาท จ านวน 23 คน                
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 8 . โครงการต่ อ เติ มอาคาร  SML พร้อมห้ องสุ ขา  บ้ านห้ วยน้ าขุ่ น  หมู่ ที่  17             
ปริมาณงาน ต่อเติมอาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 94.00 ตารางเมตร ห้องสุขา กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.50  เมตร สูง - เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร งบประมาณ 437,100 บาท 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพ้ืนที่การเกษตร        
บ้านป่ายางมู เซอ  หมู่ที่  16 งบประมาณ 437 ,100  บาท จ านวน 23 คน                
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 9. โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพัง บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ที ่18 
 ปริมาณงาน พนัง คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร 

หนา 0.30 เมตร งบประมาณ 455,000 บาท  
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพัง           

บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ที่ 18 งบประมาณ 455,000 บาท จ านวน 23 คน  งดออกเสียง 
๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ประธานที่ประชุมฯ 5.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. รายละเอียดผมขอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เปลี่ยนแปลง          
ครั้ งที่  4  พ .ศ .2563 เพ่ือการพัฒ นาต าบลเป็ น ไปตามสถานการณ์ ปั จจุบั น                   
(ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ส.อบต. ทุกท่าน) 

 
/ส าหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ… 
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ประธานที่ประชุมฯ ส าหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ในหมู่บ้าน ขอให้ส.อบต.ทุกท่าน ตรวจสอบความชัดเจน
ของสถานที่และความคิดเห็นของชาวบ้าน เมื่อมีงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้จะ
ได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังครับ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ส.อบต. ท่านใดมี
ข้อเสนอแนะ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรืออภิปรายในประเด็นใดเชิญครับ 

นายรัชพล ส.อบต.ม.10 ขอแก้ไขหน้าที่  14 โครงการที่  21 แก้ไขจาก “เพ่ือรองรับการขายพ้ืนที่ ” เป็น               
“เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที”่ ครับ 

ปลัด อบต. ขอเสนอแนะการด าเนินโครงการฯ ควรค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของ
งบประมาณครับ เช่น การติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย ขอให้ท่านหาสถานที่ที่เหมาะสม 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงครับ หากติดตั้งแล้วชาวบ้านไม่ไปเล่นจะท าให้
สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ และหากมีการร้องเรียนจะท าให้เกิดผลกระทบ
กับท่านเองครับ 

ประธานที่ประชุมฯ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ส.อบต. ท่านใดมีข้อเสนอแนะ แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมฯ  

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 จ านวน 23 คน  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานที่
ประชุมฯ) 

 5.3 พิจารณาการขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการขอความอนุเคราะห์
ในการขอใช้ท่ีดิน ในเขตป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต. เรื่องการพิจารณาการขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการขอความอนุเคราะห์
ในการขอใช้ที่ดิน ในเขตป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองการศึกษาฯ สืบเนื่องจาก อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้รับหนังสือจากเจ้าคณะต าบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องขอ
อนุเคราะห์มติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงในการขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้
เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ได้แจ้งให้ส านักพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าไม้
ให้แก่ที่พักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ทุกที่ในประเทศไทย ซึ่งตามหนังสือระบุจ านวน            
ส านักสงฆ์ในพ้ืนที่ จ านวน 5  แห่ง และทางผู้บริหารได้มอบหมายให้กองการศึกษาฯ 
ด าเนินการส ารวจส านักสงฆ์ทุกแห่งในต าบลแม่ฟ้าหลวง ผลการส ารวจมีจ านวน 8 แห่ง ดังนี้  

 1 .ที่ พั กสงฆ์บ้ านปางพระราชทาน  (ปางพระราชทานหมวดสอง ) หมู่ ที่  15                   
ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งที่ พักสงฆ์เมื่อปี              
พ.ศ. 2547 โดยพระธรรมฑูตร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านปางพระราชทานและ
ห้วยน้ าขุ่น เนื่องจากเดิมต้องเดินทางมาท าศาสนกิจที่วัดห้วยน้ าขุ่น ซึ่งมีระยะทางไกล    
การเดินทางไม่สะดวก โดยการก่อสร้างได้ด าเนินการสร้างบนพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 

 /ของหมู่บ้าน… 



  

 
-9- 

 ของหมู่บ้าน ประกอบด้วย  พระวิหารจ านวน 1 หลัง ศาลาที่พักสงฆ์จ านวน 1 หลัง 
ศาลาประกอบศาสนพิธี จ านวน 1 หลัง และอาคารเก็บของจ านวน 1 หลัง เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาของราษฎรบ้านปางพระราชทาน ปาง 
2 และปาง 3 

 2. ที่พักสงฆ์บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย เริ่มก่อตั้งโดยพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เพ่ือใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ให้แก่ราษฎรบ้านสามัคคี เก่า  พ้ืนที่ ตั้ งอยู่บนที่ สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้ าน 
ประกอบด้วย ที่พักสงฆ์จ านวน 1 หลัง ศาลาปฏิบัติธรรมจ านวน 1 หลัง และอาคารเก็บ
ของจ านวน 1 หลัง   

 3. ที่พักสงฆ์บ้านจะลอ หมู่ที่  10 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงรายที่พักสงฆ์บ้านจะลอ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยพระธรรมฑูตอ าเภอแม่จัน 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจให้แก่ราษฎรบ้านจะลอ มีพระสงฆ์จ าพรรษาจ านวน 
1 รูป ตั้งอยู่บนลานสนามเฮลิคอปเตอร์เก่า มีที่พักสงฆ์จ านวน 1 หลัง ศาลาประกอบกิจ
ทางศาสนาจ านวน 1 หลัง และอาคารเก็บชองจ านวน 1 หลัง 

 4. ที่พักสงฆ์บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 13 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ด าเนินการจัดตั้งโดย พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เช่นเดียวกับที่พักสงฆ์
บ้านสามัคคีเก่า สร้างบนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ศาลาที่พัก
สงฆ์รวมอยู่กับศาลาปฏิบัติธรรม จ านวน 1 หลัง และมีสระกักเก็บน้ า จ านวน 1 สระ 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้ราษฎรบ้านสามัคคีใหม่ได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจต่างๆ 

 5. ที่พักสงฆ์บ่อน้ าทิพย์ธรรมต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย          
ที่พักสงฆ์บ่อน้ าทิพย์ธรรม ก่อตั้งบนพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างต าบลแม่ฟ้าหลวงและต าบล
แม่ไร่ อ าเภอแม่จัน ประกอบด้วยอาคารที่พักสงฆ์จ านวน 1 หลัง อาคารปฏิบัติธรรม 
จ านวน 1 หลัง รูปปั้นประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมจ านวน 1 องค์ เป็นสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจของราษฎรบริเวณใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป 

 6. ที่พักสงฆ์บ้านสี่หลัง หมู่ที ่4 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 เป็นที่พักสงฆ์ของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ใช้เป็นที่จ าพรรษา ในระหว่างเดินทาง

เพ่ือไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สาธารณะของบ้านสี่หลัง ประกอบด้วย
อาคารที่พักสงฆ์จ านวน 1 หลัง   และศาลาปฏิบัติธรรม จ านวน 1 หลัง 

 7.ที่ พั กสงฆ์ ถ้ าป่ าสารภี ธรรม  บ้ านปางพระราชทาน   ต าบลแม่ ฟ้ าหลวง                           
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แรกเริ่มพระครูบาบุญชุ่ม ด าริให้ศิษยานุศิษย์ให้ไป
ช่วยพัฒนาถ้ าที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของต าบลแม่ฟ้าหลวงกับบ้านหนองแหย่ง – ป่าเปา 
ต าบลแม่จัน เนื่องจากเดิมตอนที่ท่านเป็นสามเณรได้มาปฏิบัติธรรมในถ้ าดังกล่าว         
คณะศิษย์เลยรวบรวมศรัทธาจากชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ท้ัง 3 หมู่บ้าน ชาวบ้าน 

/บ้านปางพระราชทาน... 



  

-10- 

 บ้านปางพระราชทานและชาวบ้าน   บ้านหนองแหย่ง – ป่าเปา รวมถึงชาวบ้านหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเข้าไปพัฒนา โดยได้ก่อสร้างศาลาที่พักสงฆ์ไว้บริเวณ  ปากถ้ า และก่อสร้างพระ
เจดีย์ จ านวน 1 องค์ บริเวณด้านล่างเป็นลานกว้าง ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งที่ดิน
ดังกล่าวได้รับการบริจาคจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง 

 8.ที่พักสงฆ์บ้านปางพระราชทาน (ปางพระราชทาน หมวดส่ี) หมู่ที่ 15 ต าบล              
แม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่พักสงฆ์บ้านประราชทานด าเนินการ
จัดตั้งโดยคณะสงฆ์พระธรรมฑูต เพ่ือใช้เป็นที่ให้ราษฎรบ้านปางพระราชทาน (ปางสี่)  
ใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนพิธีที่พักสงฆ์      
บ้านปางพระราชาทาน (ปางสอง) มีระยะทางไกล จึงได้จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ราษฎร โดยก่อสร้างบนพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบด้วย ศาลาที่พักสงฆ์
จ านวน 1 หลัง และศาลาปฏิบัติธรรมจ านวน 1 หลัง 

ประธานที่ประชุมฯ โดยปกติแล้วการขออนุญาตก่อสร้างหรือท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ในพ้ืนที่ต าบล      
แม่ฟ้าหลวง เราต้องขออนุญาตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ แต่ในกรณีนี้ เป็นกรณีที่
นอกเหนือจากท่ีเราเคยปฏิบัติมา ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 

เลขานุการสภาฯ สาเหตุที่สภาฯต้องพิจารณาในเรื่องนี้คือ กรมป่าไม้และกรมอุทยานมีข้อพิพาทกับ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงส านักสงฆ์  ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ทั่วประเทศ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตกรมป่าไม้และกรมอุทยานจะต้องด าเนินการเหมือนกันทั้งหมด 
การด าเนินการใดๆ ในเขตป่าไม้ไม่ได้ แต่หากด าเนินการใดๆ ไปแล้วก็จะมีการน าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุม ครม. เพ่ือที่จะมีผลอนุมัติการด าเนินการใดๆ ย้อนหลัง กล่าวคือ
ส านักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ต้องยื่นค าขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ เพ่ือประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาให้กับส านักพระพุทธศาสนา ส่วนหน้าที่ของสภาฯ  คือ ให้ความเห็นว่า
ไม่ขัดข้องหรือขัดข้อง เพราะเหตุใด เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของมติ ครม. ซึ่งจากการที่
กองการศึกษาฯ ได้เข้าพ้ืนที่เพ่ือส ารวจส านักสงฆ์มีจ านวน 8 แห่ง ซึ่งมีอาคารที่มั่นคง
ถาวร และมีที่ตั้งชัดเจน  

วันชัย ส.อบต.ม.3 ความเห็นของผมการให้ความเห็นชอบไม่น่าจะเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯ เพราะที่ผ่าน
มาในการขออนุญาตการท าประโยชน์ ในเขตพ้ืนที่ป่ า หากมีที่ ตั้ งในหมู่บ้ านใด               
ผู้น าหมู่บ้านนั้นจะต้องเป็นผู้รับรองครับ 

อดิศร ส.อบต.ม.15 ตามที่ได้อ่านหนังสือราชการ เรื่องขออนุเคราะห์มติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
แม่ฟ้าหลวงในการขอใช้ที่ดินในเขตป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 การด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ในเขตป่าไม้ให้แก่ที่พักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้  เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ส าหรับ
หน้าที่ของสภาฯ มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบว่าส านักสงฆ์ที่ ยื่นความประสงค์มีที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จริง ไม่ได้หมายความว่าสภาฯ เป็นผู้อนุญาตให้มีการก่อสร้างครับ  

/และตามที่ได้พูดคุย… 
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 และตามที่ได้พูดคุยกับเจ้าคณะต าบลแม่ฟ้าหลวง ท่านได้แจ้งว่าถึงแม้ส านักสงฆ์จะไม่มี
พระสงฆ์พ านักอยู่ ก็ควรยื่นความประสงค์ หากไม่ยื่นความประสงค์เกรงว่ากรมป่าไม้จะ
มารื้อถอน เพราะถึงแม้ไม่มีพระสงฆ์พ านักอยู่แต่ชาวบ้านก็ยังใช้สถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนาอยู่ครับ 

ประธานที่ประชุมฯ ตามหนังสือฯ การให้ความเห็นชอบของสภาฯ เป็นเพียงหนึ่งในหลายขั้นตอนในการยื่น
ข อ อ นุ ญ าต  ก า รที่ ส า นั ก ส งฆ์ จ ะ ได้ รั บ ก า รอ นุ ญ าต ห รื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อ ยู่ กั บ                     
ส านักพระพุทธศาสนากับกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ส าหรับส านักสงฆ์ที่   
ไม่มีพระสงฆ์พ านักอยู่ แต่มีส านักสงฆ์ตั้งอยู่นั้นหากชาวบ้านไม่มีความจ าเป็นที่ปฏิบัติพิธี
ทางศาสนาก็คงจะรื้อถอนไปแล้ว เรื่องดังกล่าวไม่เป็นประเด็นที่เราจะมาพิจารณา          
แต่ประเด็นที่จะพิจารณาคือ ส านักสงฆ์ที่อยู่ในพ้ืนที่มีอาคารที่มั่นคงถาวร และมีที่ตั้ง
ชัดเจน ซึ่งจากการที่กองการศึกษาส ารวจมาก็มีส านักสงฆ์ที่อยู่ในพ้ืนที่มีอาคารที่มั่นคง
ถาวร และมีที่ตั้งชัดเจน อยู่จริง หากสภาฯ ไม่มีมติในขั้นตอนนี้ทางส านักสงฆ์ก็ไม่
สามารถด าเนินในขั้นตอนต่อไปได้ การขออนุญาตดังกล่าวก็จะถูกระงับไปครับ  ส.อบต.
ท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรืออภิปรายในประเด็นใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ก็ขอมติที่
ประชุมหากไม่ขัดข้องโปรดยกมือขวาครับ 

 ที่ประชุมฯ มีมติไม่ขัดข้อง การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าไม้ให้แก่ที่พักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ 
จ านวน 8 แห่ง จ านวน 23 คน งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานที่ประชุมฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานที่ประชุมฯ 6.1 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของนายก             
อบต.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.  กระผมขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้ (อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ส.อบต. 
ทุกท่าน) 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ 6.2 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต. ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 และได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (อ่านรายละเอียดตามที่แจกให้ ส.อบต.            
ทุกท่าน) 

 

/ที่ประชุมฯ... 
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ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ 6.3 แจ้งการด าเนินโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน ข้าราชการ   และพนักงานจ้างฯ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   :  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย              
ณ บ้านเมืองรวง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต. ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ตามท่ีงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด ได้จัดท าโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน ข้าราชการ  และพนักงานจ้างฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย              
ณ บ้านเมืองรวง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 (ชี้แจงรายละเอียดตามก าหนดการที่แจกให้ ส.อบต.ทุกท่าน) 

นายก อบต. การเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ ส.อบต. เข้าร่วมทุกคนครับ ส าหรับผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่เคย
ไปศึกษาดูงาน ขอให้ ส.อบต.เชิญเข้าร่วมด้วยครับ เพื่อที่จะน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในหมู่บ้านสอบถามถึงการหาทางออกจากวิทยากร และน ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันครับ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ - ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการฯ ประธานสภาฯ ได้เน้นย้ าให้ทุกท่านเข้าร่วมเพื่อที่จะได้
ศึกษา เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ ถึงแม้เราจะเคย
ไปมาแล้ว แต่การไปศึกษาดูงานแต่ละครั้งเราจะมีมุมมองที่ต่างกัน ไปครั้งแรกท าตามที่ดู
งานมาแต่เกิดปัญหาปลีกย่อยนอกเหนือจากที่ศึกษาดูงาน ก็สามารถน าประเด็นปัญหา
สอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ  

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ  ขอยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน  

 - จากที่เราได้จัดท าถุงขยะของ อบต. พบว่าบางครัวเรือนไม่ได้จัดซื้อถุงขยะ แล้วน าขยะ
ไปทิ้งในป่าหรือแม่น้ าล าคลอง ปัญหานี้เราควรจะแก้ปัญหาอย่างไร อยากจะฝาก 

 - ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าขยะห้องน้ า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/เด็ก ผ้าอนามัย จัดเก็บ 2 
สัปดาห์/ครั้ง เป็นปัญหาส าหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือบ้านที่มีเด็กหรือผู้หญิงหลาย
คน ไม่มีที่ส าหรับจัดเก็บอย่างเพียงพอและเกรงว่าจะเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค ปัญหานี้เรา
ควรจะแก้ปัญหาอย่างไร เรื่องปัญหาขยะเราควรมีการประชุมติดตามความคืบหน้า 
ปัญหาอุปสรรควิธีการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือหาทางออกร่วมกัน ในแต่ละเดือน
ครับ  

/อดิศร... 
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อดิศร ส.อบต.ม.15 การจัดเก็บขยะปนเปื้อน อบต. สามารถจัดเก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้หรือไม่ครับ เพราะ
จัดเก็บไว้นานเสี่ยงการเกิดเชื้อโรค ก าจัดโดยการเผาก็ท าให้เกิดมลพิษ และป้ ายกับแผ่
พับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ปัจจุบันเป็นเลขไทยซึ่ง
ชาวบ้านแจ้งว่าแบบเดิมที่เป็นเลขอารบิคเข้าใจง่ายกว่าครับ อีกประเด็นการศึกษาดูงาน
บ้านไหนที่ผู้ใหญ่บ้านไปดูงานมาแล้วในรอบนี้ก็อยากให้กลุ่มแม่บ้านไปครับ เพราะเป็นผู้
ที่จัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานพิธีต่างๆ ในหมู่บ้าน หากได้ไปศึกษา    
ดูงานจะได้จัดซื้อวัสดุที่ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับ 

เลขานุการสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านที่เคยศึกษาดูงานแล้วก็สามารถส่งตัวแทนไปศึกษาดูงานได้ แต่ขอเป็นคน       
ที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้านได้จริงครับ 

รองปลัด อบต. ขออนุญาตแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ บางครัวเรือนยังไม่มีการคัดแยกขยะ บาง
ครัวเรือนมีการคัดแยก แต่ไม่ตรงประเภท แต่ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและคัดแยกได้
ถูกต้อง อีกประเด็นปัญหาปริมาณขยะในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งมีปริมาณลดลงถึง   
20 ตัน ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนเยอะมาก ได้สอบถามชาวบ้านว่ามีการก าจัดขยะยังไง 
ชาวบ้านแจ้งว่าหากขยะไม่เยอะก็จะเผาเอง  

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ ประเด็นที่หลายท่านกล่าวมาข้างต้นขอให้ทุกท่านน าไปเป็นกรณีศึกษาและช่วยกันคิด
หาทางออกร่วมกัน และน าเสนอแนะวิธีการแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไปครับ 

ที่ประชมุฯ รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   ๑4.30  น. 

               (ลงชื่อ)    วันชัย  ปรีชาสถาพรกุล     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวันชัย  ปรชีาสถาพรกุล) 

(ลงชื่อ)  อนุธิดา  วรุณพรฐิตามร      กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

      (นางสาวอนุธิดา  วรุณพรฐิตามร) 

 

(ลงชื่อ)     สัจจา   นวลลม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

           (นายสัจจา   นวลลม)  
   

 
 
 
 

                                           
รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผ่านมา  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒563  
    เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม ๒๕63 

          
(ลงชื่อ         

                  (นายพงษศ์ักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 


